

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG
TRÌNH THUYẾT LỢI BÌNH ĐỊNH
MST: 4100259395

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163 /BC - KTC/TL

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2021**

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm	ha	76.048	77.122	101,41	130,66
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu	Không				
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	Không				
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	triệu đồng	54.611	56.245	102,99	127,78
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	triệu đồng	61.737	64.225	104,03	127,96

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường

-Bảo vệ tốt nguồn tài nguyên nước: Khai thác sử dụng nguồn nước hợp lý; khai thác sử dụng đi đôi với bảo vệ, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; chú ý đến bảo vệ môi trường nước trong việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các hoạt động sản xuất khác;

- Giữ gìn, bảo vệ môi trường, vệ sinh, cảnh quan: Mỗi cán bộ, người lao động của Công ty đều được trang bị kiến thức trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cảnh quan, môi trường. Công nhân đứng chân trên các tuyến kênh mương thường xuyên làm công tác vệ sinh như vớt rác, phát dọn cỏ, rong, bèo... khơi thông dòng chảy. Tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh tại khu vực công trình; không đổ rác thải, nước thải, xác súc vật hay các chất thải khác vào khu vực công trình, xuống lòng kênh mương gây cản trở, ách tắc dòng nước, làm ô nhiễm nguồn nước tưới và môi trường. Công ty luôn có trách nhiệm trong việc hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động về bảo vệ môi trường. Công đoàn cơ sở Công ty hàng năm phát động phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, có sự kiểm tra, đánh giá, phân loại cụ thể giữa các Công đoàn cơ sở thành viên...

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

Công ty có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp quỹ phòng chống thiên tai; Hỗ trợ xây dựng nhà hộ nghèo ở Vĩnh Thạnh; ủng hộ quỹ “ Mái ấm công đoàn ” ; ủng hộ chương trình “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hải đảo” và tham gia, hưởng ứng các phong trào, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội khác...

3. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định với nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho 10 huyện, thị xã và 01 thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đầu năm 2021, nguồn nước các công trình do Công ty quản lý trữ được mức cao. Đầu vụ Đông Xuân, tổng lượng nước 62 hồ chứa trữ đạt 95% so với dung tích thiết kế (tổng dung tích 546,03/527,03 triệu m³); trong đó, dung tích hồ Định Bình đạt 100%, hồ Núi Một đạt 100% , hồ Hội Sơn đạt 100%...). Các hồ mới tiếp nhận bàn giao cũng tích trữ đủ nước theo dung tích thiết kế, tạo điều kiện thuận lợi triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021. Cùng với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, đến cuối năm Công ty đã thực hiện cấp nước, tưới, tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu diện tích đặt hàng đề ra đầu năm.

4. Quan hệ tốt với người lao động

Xây dựng được nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; xây dựng được lối làm việc nghiêm túc nhưng thân thiện và cởi mở, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người lao động những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi người lao động, liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động...

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp

Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bảo đảm lợi ích người lao động theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước như trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và chế độ bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động. Bảo đảm các chế độ về tiền lương, tiền

thường; chế độ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động theo đúng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty, pháp luật của Nhà nước... Giải quyết thoả đáng chế độ cho người lao động nghỉ việc trong năm. Người lao động được quan tâm, thăm hỏi kịp thời khi ốm đau, thai sản hay bản thân và gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn... Công đoàn Cơ sở Công ty xây dựng quỹ tình thương bằng đóng góp từ tiền lương của cán bộ, công nhân viên để trợ cấp cho các đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn... Tổ chức lễ và trao quà cho các cháu thiếu nhi con của cán bộ, người lao động trong Công ty nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; tổ chức kỉ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10...

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Báo cáo được công bố theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (báo cáo);
- Bộ KH và Đầu tư (b/c theo NĐ81/2015/NĐ-CP);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TV-KH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú